



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

# 67 ปี

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 หน้า 4

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# สรุปรับนศ.เข้ามหา'ลัยมี5ช่อง

## ดูเพิ่มการเรียน, โควตา, รับตรงเคลียร์เฮาส์2รอบและรับตรงอิสระ-ยื่นมีผลดีเด็กทมหดสิทธิ์ก็กักที่นั่ง

พญาไท ● ทปอ.-สกอ.-ศอ.ได้ข้อสรุปร่วมระบบรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 มี 5 รูปแบบ ทั้งพิจารณาจากเพิ่มการเรียน, ระบบโควตา, รับตรงเคลียร์เฮาส์ทั้ง 2 รอบ และรับตรงอิสระ ด้านกลุ่ม มทร.ขอร่วมแค่ 3 รูปแบบ กลุ่ม มรภ.ไม่เอาด้วย "หมอลอดูม" ซึ่งมีผลดีเด็กได้แค่ 1 สิทธิ์ ที่เรียน ไม่มีการกักเหมือนแต่ก่อน ย้ำต้องประกาศให้นักเรียนทราบล่วงหน้าก่อนตุลาคม 2560 เล็งออกมาตรการจัดการมหาวิทยาลัยที่แหกกฎ

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการประชุมหารือเรื่องการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน โดย นพ.ธีระเกียรติกล่าวว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ได้มีมติร่วมกันในการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์การแก้ปัญหาชัดเจนคือ นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ลดภาระ

ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบหลายครั้ง ขณะที่เด็กต้องสามารถเลือกสาขาที่ต้องการเรียน มีความถนัด และยังคงเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกนักเรียนได้ตามความต้องการด้วย

นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า สำหรับระบบการสอบคัดเลือกระบบใหม่จะมี 5 รอบ ได้แก่ 1.การรับตรงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนโดยไม่มีการสอบ 2.การรับระบบโควตาหรือรับตรง โดยใช้ข้อสอบกลาง จัดสอบช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 3.ระบบเคลียร์เฮาส์รอบแรก 4.เคลียร์เฮาส์รอบสอง และ 5.รับตรงอิสระ ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถดำเนินการได้เอง รวมทั้งมหาวิทยาลัย คณะ/สาขาต่างๆ สามารถเปิดสอบวิชาเฉพาะได้เอง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ.จะร่วมดำเนินการคัดเลือกตามที่กำหนด ส่วนกลุ่ม มทร.จะเข้าร่วมระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่เฉพาะการรับตรง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนโดยไม่มีการสอบ การรับระบบโควตาหรือรับตรง โดยใช้ข้อสอบกลาง และระบบเคลียร์เฮาส์รอบแรกเท่านั้น สำหรับกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม สำหรับระยะเวลาในการจัดสอบ

ทปอ., ทปอ.มรภ.และ ทปอ.มทร. จะต้องหารือกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และประกาศให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้าก่อนรับสมัคร ซึ่งนักเรียนจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆ ก่อนเดือนตุลาคม 2560 เพราะจะเริ่มรับเด็กเข้าเรียนในระบบใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงผลกระทบจากการที่ มรภ. และ มทร.เข้าร่วมในระบบใหม่เฉพาะเคลียร์เฮาส์ครั้งที่ 1 เท่านั้น นพ.อุดมกล่าวว่า ตนได้แสดงความห่วงใยต่อผู้แทน มรภ.และ มทร.แล้วว่า หากเข้าร่วมเคลียร์เฮาส์รอบแรกเพียงอย่างเดียว อาจทำให้มีเด็กสละสิทธิ์มาเข้าร่วมเคลียร์เฮาส์รอบ 2 จำนวนมาก หรืออาจมากถึง 1 ใน 3 ของจำนวนที่รับก็เป็นที่น่าเป็นห่วง เพราะเด็กจะเห็นว่าคณะใดมีการรับเพิ่มเท่าไร ซึ่ง มรภ.และ มทร.ต้องยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะมีผลดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา นักเรียนจะมีเพียง 1 สิทธิ์ในการเข้าศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะไม่เกิดปัญหาการกักที่เรียนเหมือนที่มา และที่สำคัญจะมีการออกเป็นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจน หากมหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการ ศธ.ก็จะต้องมีมาตรการในกำกับดูแลต่อไป.



E:หัวข่าว.doc 12/16/2016 7:24:04 AM